
 

 

 
(กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ คร้ังท่ี 12/2564) 

กสม. มีมติหยบิยกโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะขึน้ตรวจสอบด่วน 
แนะ ศอ.บต. ทบทวนกระบวนการรับฟังความเห็น ขอบคุณ ครม.ที่รับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน และ

ชะลอโครงการระหว่างประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) 
 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนายวสันต์ 
ภัยหลีกลี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แถลงข่าวเด่น 
ประจ าสัปดาห์ คร้ังท่ี 12/2564 กรณี กสม. มีมติหยิบยกเร่ืองการด าเนินโครงการเมืองตน้แบบอุตสาหกรรม
กา้วหนา้แห่งอนาคต อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ข้ึนตรวจสอบเป็นการเร่งด่วน และขอให้ ศอ.บต. พิจารณา
ทบทวนกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่า การด าเนินโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต 
อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มิไดค้  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งแทจ้ริง และการด าเนินโครงการ 
อาจส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน โดยท่ีประชาชนเครือข่าย 
จะนะรักษถ่ิ์น ไดปั้กหลกัชุมนุม ณ บริเวณท าเนียบรัฐบาล เพื่อทวงสัญญาในการแกปั้ญหาซ่ึงจะตอ้งจดัใหมี้
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) แบบมีส่วนร่วม 
ก่อนด าเนินการโครงการ นั้น  

กสม. ได้ติดตามเฝ้าระวงัและลงพื้นท่ีสังเกตการณ์การชุมนุมของเครือข่ายจะนะรักษ์ถ่ิน และ 
ไดอ้อกแถลงการณ์เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2564 ขอใหรั้ฐบาลปล่อยตวัผูชุ้มนุมและเร่งรับฟังเสียงของประชาชน 
ผูไ้ดรั้บผลกระทบ รวมทั้งมีมติในการประชุมดา้นการคุม้ครองและมาตรฐานการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน  
คร้ังท่ี 52/2564 (27) เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 หยบิยกและรับเร่ืองร้องเรียนขา้งตน้ไวต้รวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนแลว้ ล่าสุด เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 ส านกังาน กสม. ไดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัเลขาธิการศูนย์
อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) ขอใหพ้ิจารณาทบทวนกระบวนการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนในโครงการดงักล่าว เน่ืองจากได้รับทราบขอ้เท็จจริงว่า ระหว่างวนัท่ี 13 - 23 ธันวาคม 2564  
มีการจดัรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพ ซ่ึงใช้รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทาง Zoom Cloud Meeting เท่านั้น  
โดย กสม. เห็นว่า กระบวนการรับฟังความเห็นจ าเป็นต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็น 
ต่อการตดัสินใจและสามารถแสดงความเห็นของตนไดอ้ยา่งเสรี การใชรู้ปแบบการประชุมทางไกลผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ย่อมส่งผลให้ประชาชนท่ีมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่สามารถรับทราบขอ้มูลและแสดงความเห็นของตนได้ตามสิทธิท่ีได้รับการรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 โดยเฉพาะต่อโครงการน้ีท่ียงัปรากฏความเห็นท่ีแตกต่างกัน
ระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบัประชาชน  
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ดังนั้ น กสม. จึงขอให้ ศอ.บต. พิจารณาทบทวนกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชน 
โดยเพิ่มรูปแบบหรือช่องทางท่ีเหมาะสมและหลากหลายยิ่งข้ึน เช่น การจดัเวทีประชุมรับฟังความเห็น 
ในพื้นท่ีด าเนินโครงการ เป็นตน้ หรือชะลอการรับฟังความเห็นไวก่้อนจนกวา่จะพิจารณาขอ้เรียกร้องของ
ประชาชนแลว้เสร็จ  

กสม. ขอขอบคุณท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติวานน้ี (14 ธันวาคม 2564) ให้หน่วยงานรัฐชะลอโครงการ
เมืองตน้แบบอุตสาหกรรมกา้วหน้าแห่งอนาคต อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ไวก่้อน จนกว่าจะด าเนินการ
ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ หรือ SEA แลว้เสร็จ โดยให้ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จดัให้มีการท า SEA โดยให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม และให้ส านกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับขอ้เสนอของภาคประชาชน เช่น เครือข่ายจะนะ
รักษถ่ิ์น 

อย่างไรก็ดี กสม. ขอเน้นย  ้าให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน 
ตามกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยและจริงใจ โดยกลไกของคณะกรรมการในการจัดท า SEA  
ควรประกอบดว้ยนกัวิชาการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น องคก์รภาคสังคมหรือสถาบนัวิชาการ 
ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการจดักระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนเชิงนโยบายท่ีสอดคล้องกับ
ศกัยภาพของการพฒันาพื้นท่ีทั้งในมิติเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรม ทั้งน้ีเพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีไดก้ าหนดอนาคตของพวกเขาร่วมกนัโดยไม่มีใครถูกทอดทิ้งไวข้า้งหลงั 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้าน้ี เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 
กสม. ได้รับเร่ืองร้องเรียนกรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะจากเครือข่ายจะนะรักษ์ถ่ินแล้ว  
แต่ในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามค าร้องน้ี ตวัแทนชาวบ้านผูร้้องได้มีหนังสือ 
เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ขอถอนค าร้องจากการตรวจสอบเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายผา่นช่องทางอ่ืนแทน 
เร่ืองร้องเรียนคร้ังก่อนจึงเป็นอนัยุติลง อยา่งไรก็ดี การตรวจสอบโครงการดงักล่าวในคร้ังน้ีเป็นเร่ืองท่ี กสม. 
มีความห่วงใยและให้ความส าคญัในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงรับค าร้องใหม่พร้อมหยิบยกข้ึน
ตรวจสอบ โดยจะเร่งด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงอย่างรอบด้านและโดยเร่งด่วนเพื่อเป็นกลไกหน่ึง 
ในการอ านวยความเป็นธรรมตามหลกัสิทธิมนุษยชนใหแ้ก่ทุกฝ่าย 

 

ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
15 ธนัวาคม 2564 


